

Số: /TB-MTTQ-BTT

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và theo quy chế phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số kiến nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá XX, như sau:

I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Năm 2022, do tác động của tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trong nước (*xung đột giữa Nga-Ukraine khiến cho giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh như: xăng, dầu, lương thực, thực phẩm; lạm phát kinh tế nhiều nước tăng cao kỷ lục*); dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn dịp đầu năm vẫn có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, khiến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân hết sức lo lắng.

Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân nên các nhiệm vụ chính trị của huyện cơ bản đảm bảo tiến độ và đạt kết quả, như: Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2022-2025; bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố và lựa chọn người tham gia công việc phó trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 được thực hiện theo quy định; việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND, Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15/01/2022 của HĐND huyện cũng như công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, ... đạt được nhiều kết quả, qua đó tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trong huyện rất phấn khởi, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, dư luận nhân dân còn băn khoăn trước tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm, vật tư, trang thiết bị y tế làm ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ người dân; thời điểm đầu năm học mới nhân dân rất quan tâm đến tình trạng thiếu giáo viên ở một số trường học, việc tăng học phí; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn; an ninh trật tự còn nhiều vấn đề đáng quan tâm, một số vụ việc án mạng, chết người trong cùng gia đình xảy ra trong thời gian gần đây; tai nạn đuối nước trẻ em; tai nạn giao thông; một bộ phận người dân còn băn khoăn, chưa đồng thuận về công tác đền bù, giải

phòng mặt bằng; việc triển khai một số dự án chậm làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân; chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, kéo dài...

II. KẾT QUẢ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của huyện

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở và Ban công tác mặt trận khu dân cư đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2021-2025; tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phát động tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có sức lan tỏa lớn trong nhân dân. Trong đó MTTQ các cấp tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Kết quả: MTTQ xã, thị trấn tổ chức lấy phiếu hài lòng của người dân ở 10/10 thôn về xây dựng NTM kiểu mẫu, 4/4 xã NTM nâng cao và 01 xã NTM kiểu mẫu. Đã phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15/01/2022 của HĐND huyện: đã phối hợp với các ban, ngành rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho 158 hộ nghèo có nhu cầu làm mới, sửa chữa nhà; tổ chức giám sát 01 cuộc về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND; Vận động nhân dân hiến trên 10.000 m² đất, đóng góp 1,7 tỷ đồng; hơn 3600 ngày công để mở rộng đường ngõ xóm ...góp phần thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện. MTTQ các xã, thị trấn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện và giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU và Kết luận 120-KL/TU.

Các hoạt động Vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. MTTQ đóng vai trò trung tâm trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều nội dung giúp giảm nghèo bền vững, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao: tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án; tham gia rà soát hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm nhà; giám sát việc hỗ trợ làm nhà; giám sát bình xét hộ nghèo. Năm 2022, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động được 4,7 tỷ đồng; trích Quỹ "Vì người nghèo" và vận động các nguồn hỗ trợ cho 174 hộ làm nhà đoàn kết, số tiền 950 triệu đồng, điển hình là các xã, thị trấn: Hồng Thái, Nénh, Trung Sơn, Quang Châu, Việt Tiến. Quyết định hỗ trợ cho 220 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn (*hỗ trợ xe đạp, tiền mua đồ dùng học tập, sách giáo khoa*) trị giá 340 triệu đồng; hỗ trợ sản xuất cho 120 người, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ khác khoảng 2,4 tỷ đồng (gồm tặng quà Tết 100% hộ nghèo, cận nghèo; trích hỗ trợ Quà tết cho huyện Yên Thế, Sơn Động 300 triệu đồng; hỗ trợ 11 trường hợp khó khăn đột xuất số tiền 36 triệu đồng; Hỗ trợ giáp hạt cho hộ đặc biệt khó khăn; 344 suất quà cho hộ ĐBKK, 85 suất quà cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, có HCKK...)

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện giai đoạn 2022-2025 và năm 2022, MTTQ cùng với các tổ chức thành viên tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý hội viên, đoàn viên, tổ chức hội nghị trực tuyến. Đến nay 100% các cơ quan MTTQ, đoàn thể huyện triển khai, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên Internet. 100% văn bản điện tử đi (trừ văn bản mật) của MTTQ huyện thực hiện ký số của tổ chức, cá nhân; của MTTQ xã, thị trấn đều gửi, nhận trên hệ thống thư điện tử công vụ. Các tổ chức thành viên của MTTQ: Huyện đoàn triển khai giai đoạn 2 Tô công nghệ số cộng đồng; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, LĐLĐ triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên kết quả đã có hàng chục nghìn đoàn viên, hội viên được cập nhật thông tin trên phần mềm. MTTQ tổ chức một số hội nghị giao ban thông qua hình thức trực tuyến..

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham mưu cho BCĐ huyện ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐCVĐ ngày 15/3/2022 về triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 26/9/2022 về Tổ chức tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 87 buổi tập huấn KHKT trong sản xuất, bảo quản sản phẩm nông nghiệp an toàn cho 6.409 lượt hội viên, đoàn viên, nhân dân; MTTQ xã, thị trấn phối hợp với Hội Nông dân hướng dẫn đăng tải 50 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lên trang điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của địa phương. Phối hợp với LĐLĐ, Huyện đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại các KCN với hình thức là tổ chức hội nghị tuyên truyền; tổ chức hàng trăm gian hàng Việt Nam dành cho công nhân...

2. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

2.1. Kết quả Mặt trận tham gia bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Công văn số 388/MTTQ-BTT ngày 25/02/2022 để phối hợp tổ chức thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, bầu Ban thanh tra nhân dân; Công văn số 414/MTTQ ngày 06/5/2022 về phối hợp thực hiện công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn số 416/MTTQ-BTT ngày 06/5/2022 về tập huấn bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn cho 17 đ/c Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn. Phối hợp với UBND huyện, Phòng Nội vụ tổ chức 01 hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung về công tác bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố, bầu ban thanh tra nhân dân cho 400 cán bộ huyện, xã tham gia công tác bầu cử; Mặt trận cấp xã tổ chức 17 hội nghị triển khai đến Ban công tác MT và các tổ chức thành viên. Ban công tác MT khu dân

cư tổ chức 134 hội nghị. Phối hợp với Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thôn được hơn 1000 lượt trên hệ thống truyền thanh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phân công 01 đồng chí lãnh đạo tham gia Tổ công tác của Huyện ủy để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn; bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố và lựa chọn người tham gia phó thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện tốt việc phối hợp chuẩn bị công tác bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố trên phạm vi toàn huyện. Kết quả, toàn huyện đã bầu và cử được 134/134 trưởng thôn, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên cao nhất từ trước đến nay là trên 87%.

2.2. Kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền

*** Về công tác giám sát**

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch số 72/KH-MTTQ ngày 24/01/2022 về Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, năm 2022; 04 kế hoạch cụ thể giám sát các chuyên đề; 01 Công văn số 404/MTTQ-BTT ngày 15/4/2022 về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn giám sát trực tiếp 32 đồng chí cán bộ chủ chốt huyện cư trú trên địa bàn xã, thị trấn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức giám sát được 3/3 cuộc (đạt 100% kế hoạch đề ra); trong đó tổ chức đoàn giám sát giám sát trực tiếp 03 cuộc về 03 nội dung tại 30 đơn vị: (1) về giám sát việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2022 trên địa bàn huyện; (2) về giám sát thực hiện quy định của pháp luật về Hòa giải ở cơ sở; (3) Giám sát việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục công lập đối với các trường học trên địa bàn huyện; đồng thời giám sát qua báo cáo 03 nội dung tại 39 lượt xã, thị trấn. Kiểm tra 01 cuộc về việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Phối hợp với các Ban của HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội Nông dân, Hội CCB, Ban Dân vận giám sát 13 cuộc về 11 nội dung tại 79 đơn vị.

MTTQ các xã, thị trấn trực tiếp giám sát 07 nội dung tại 109 đơn vị cấp xã, thôn; 32 đồng chí đảng viên nơi cư trú (*giám sát bầu trưởng thôn; giám sát thực hiện Chỉ thị 19, Kết luận 20 của Tỉnh ủy; Giám sát thực hiện Nghị quyết 01, 02/NQ-HĐND, bầu cử; giám sát bình xét hộ nghèo, cận nghèo...*). Phối hợp giám sát 10 nội dung; giám sát qua báo cáo 04 nội dung.

Các tổ chức chính trị- xã hội huyện: tổ chức giám sát 06 cuộc tại 21 xã, thị trấn về thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; về quản lý nguồn vay các chương trình của NHCSXH; về Luật bình đẳng giới, về thực hiện Nghị quyết 146/NQ/HU; phối hợp với MTTQ tham gia 03 cuộc giám sát ở 30 đơn vị.

Qua công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế của các tổ chức, cơ quan, đơn vị được giám sát; kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại. Các ý kiến kiến nghị của Ban Thường trực

Ủy ban MTTQ huyện được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá tích cực, có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tiếp thu, giải quyết các ý kiến kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU; Kết luận 120-KL/TU tại huyện; chuẩn bị hồ sơ về tiếp nhận và điều chuyển nguồn ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 phục vụ kiểm toán nhà nước và Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại huyện; chuẩn bị hồ sơ phục vụ giám sát của MTTQ tỉnh về công tác cán bộ tại huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cử đại diện tham gia 05 đoàn kiểm tra chuyên đề do các ban, ngành huyện tổ chức.

*** Về công tác phản biện xã hội**

Công tác phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã đã được tổ chức thực hiện với 05 hội nghị phản biện về 03 nội dung (dự thảo Luật đất đai sửa đổi; dự thảo quyết định kiện toàn ban vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện; dự thảo Đề án đặt tên đường, phố) có 80 ý kiến tham gia; gửi văn bản xin ý kiến phản biện 02 nội dung, có 415 ý kiến tham gia.

*** Về công tác góp ý**

MTTQ huyện tổ chức 05 hội nghị góp ý vào 11 văn bản dự thảo (*Dự thảo Luật đất đai sửa đổi; dự thảo báo cáo 6 tháng của Huyện ủy, UBND huyện; dự thảo; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương; về Tổ công nghệ số; góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL hết hiệu lực; dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; dự thảo Đề án 08-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo của Huyện ủy và UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022; góp ý vào dự thảo QCPH giữa Phòng tư pháp- MTTQ- Ban Dân vận; dự thảo Đề án xóa hộ nghèo trên địa bàn huyện*). Gửi 02 văn bản xin ý kiến chỉ đạo, góp ý của Thường trực Huyện ủy, các TCCT-XH (*xin ý kiến dự thảo nội dung giám sát, phản biện, góp ý năm 2022 của MTTQ và đoàn thể; dự thảo kế hoạch Tháng cao điểm Vì người nghèo*). Gửi văn bản góp ý và góp ý trực tiếp vào dự thảo 40 văn bản của các cơ quan, ban ngành huyện; góp ý vào phiếu khảo sát của ngành Tư pháp với 50 ý kiến. Tham gia góp ý trực tiếp tại các cuộc họp với 45 ý kiến; góp ý cho 14 cán bộ, đảng viên.

MTTQ xã, thị trấn tổ chức 17 hội nghị góp ý vào 17 nội dung; góp ý vào 42 dự thảo văn bản; góp ý tại hội nghị 42 ý kiến; góp ý cho 172 cá nhân cán bộ lãnh đạo, đảng viên. Các đoàn thể huyện: góp ý vào 85 văn bản dự thảo; góp ý kiến cho cá nhân tại hội nghị được 50 lượt người với 50 ý kiến.

2.3- Tổ chức tiếp xúc cử tri; phối hợp giải quyết đơn thư, công tác Hòa giải ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 02 hội nghị TXCT của Đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 16 hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Tổng số cử tri tham dự là 1942 đại biểu; có 152 ý kiến tham gia. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn tổ chức 78 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại

biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổng hợp báo cáo kết quả về MTTQ tỉnh theo quy định.

MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức 21 hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên (04 cuộc của cấp huyện; 17 cuộc của cấp xã). Phối hợp tổ chức đối thoại theo chuyên đề của người đứng đầu với các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện các dự án khu đô thị Đình Trám-Sen Hồ; đối thoại với nhân dân, cán bộ đảng viên ở 09 xã, thị trấn quy hoạch thành phường; đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với doanh nghiệp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã đã tham dự các buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND, tiếp tiếp nhận 13 đơn của công dân. Sau khi xem xét, phân loại có 06 đơn đủ điều kiện giải quyết (02 đơn khiếu nại; 04 đơn đề nghị). MTTQ các cấp đã có công văn chuyển đơn đến cơ quan chức năng giải quyết, đến nay có 05/06 đơn (83%) đã có văn bản trả lời của cơ quan chức năng, còn 01 đơn đang trong thời gian giải quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Công văn số 388/MTTQ-BTT để chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn phối hợp, thực hiện công tác bầu Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022-2024. Kết quả, 17/17 xã, thị trấn đã bầu được Ban Thanh tra nhân dân với 144 thành viên. Trong năm, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát được 201 lượt nội dung (về thực hiện Nghị quyết 01,02 của HĐND huyện; về thực hiện QCDC; về quản lý đất 5%; về xây dựng công trình, dự án...); Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn đã giám sát 81 công trình, dự án triển khai ở các địa phương.

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp kiện toàn các Tổ hòa giải. Đến nay, toàn huyện có 137 tổ, 1039 thành viên, trong đó có 217 hòa giải viên là cán bộ MTTQ, KDC. Đã tiếp nhận hòa giải 75 vụ, việc và tổ chức hoà giải thành 65 vụ, việc (đạt 87%).

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong công tác và trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp giám sát và kiểm sát trực tiếp, năm 2023; phối hợp với Phòng Tư pháp, Ban Dân vận Huyện ủy nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBPL và hòa giải ở cơ sở theo văn bản phối hợp giai đoạn 2022-2025.

2. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định. Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc đối thoại của cấp ủy, chính quyền với đảng viên và nhân dân theo kế hoạch.

3. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân

đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch năm 2023.

4. Tham gia tiếp công dân của đại biểu HĐND, của Chủ tịch UBND cùng cấp. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư gửi đến MTTQ theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động “Vì người nghèo” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư trung ương Đảng, trọng tâm là xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết theo chương trình của MTTQ năm 2023. Triển khai kế hoạch vận động Tết Vì người nghèo và các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo có quà Tết. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT ngày 27/5/2022 về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỶ HỌP THỨ 12, HĐND HUYỆN

Tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị:

1. HĐND, UBND huyện nghiên cứu, xem xét, giải quyết kịp thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện khoá XX.

2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh làm ảnh hưởng đến giao thông ở nhiều tuyến đường tại các xã, thị trấn nhất là dọc tuyến đường Nénh- Bồ Đà; đề nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án quá chậm làm ảnh hưởng đến người dân: Dự án cải tạo, nâng cấp đường 298 (Đình Nèo đi Việt Yên); Dự án khu công nghiệp Thượng Lan, đường 298 Minh Đức, dự án Đường nối ĐT298 đi Cổ đèo Lai.

3. Đề nghị UBND tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc quản lý và xử lý vi phạm về tài nguyên, khoáng sản. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục công lập tại các trường; có giải pháp, giải quyết kịp thời tình trạng thiếu giáo viên hiện nay (do nhiều giáo viên nghỉ thai sản, ốm đau phải điều trị dài ngày) ở các trường học thuộc huyện. Chỉ đạo các

nhà trường học tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh về các tệ nạn xã hội trong đó có tác hại của hút thuốc lá điện tử đã xuất hiện ở một số trường học trong thời gian gần đây.

5. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng nhất là thời điểm trước tết nguyên đán năm 2023.

Trên đây là kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những kiến nghị tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ (B/c);
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 12, HĐND huyện, khoá XX;
- Ban TT Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Lưu.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**

Chu Bá Tuân